
Sjöundi fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Mánudaginn 5. maí 2025 klukkan 19:30  
 
Mætt: Bylgja, Baldur, Anna Karen, Magnea, Anna E. og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Árshátíð 10. bekkjar hlaðborðið. 
Ræddar ýmsar tillögur um hvernig því skuli háttað á næstu árum. 
 
Vorhátíð 2025 
Hoppukastali, hestar, sápukúlur, andlitsmálning eggjahlaup, ís, tónlist, lögreglan, 
slökkviliðið, samfélagslöggur, grillmatur og flr. rætt vegna hennar. 
 
Foreldrarölt 
Rætt framkvæmd þess hjá Samtaka og flr. Einnig ræddur fyrirlestur sem stefnt er á að 
halda á í haust vegna sívaxandi búðarþjófnaðar í verslunum á Akureyri. 
 
 
 
 
Sjötti fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Mánudaginn 7. apríl 2025 klukkan 19:30  
 
Mætt: Bylgja, Baldur, Magnea, Anna E. og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Vorhátíð Glerárskóla  
Ræddur undirbúningur fyrir vorhátíð sem verður haldin miðvikudaginn 28. maí n.k. 
 
Búningar - skipti 
Hver er staðan á þeim ? 
 
Skólalóð Glerárskóla 
Hönnun og þrif rædd 
 
Skólaráðsfundur 
Magnea upplýsti stjórn um umræður á síðasta fundi skólaráðs Glerárskóla 
 
 



 
Fimmti fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Þriðjudaginn 3. mars 2025 klukkan 19:30  
 
Mætt: Bylgja, Baldur, Magnea, Anna E. og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Samtaka 
Fulltrúi stjórnar upplýsti stjórn um ýmis málefni sem þar voru rædd. 
 
Símafrí  
Allir í stjórn sammála að símafrí í grunnskólum sé gott mál. 
 
Gámur á skólalóð 
Ritara falið í að kanna hver sé staðan á gámnum og hvenær hann fer. 
 
Ýmsar fjáraflanir 
Spurning um að hafa “Frjálst nesti” þegar verið er að selja eitthvað til fjáröflunar s.s. kleinuhringi 
sem ekki allir geta/vilja kaupa. 
 
Næsti fundur ákveðinn 7. apríl klukkan 19:30 
Fundi slitið klukkan 18:00 
 
 
 
Fjórði fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Þriðjudaginn 11. febrúar 2025 klukkan 19:30 
 
Mætt: Bylgja, Baldur, Magnea, Anna E. og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Skólalóð Glerárskóla 
Ræddar hugmyndir af leiktækjum og fleira á skólalóð Glerárskóla til framtíðar samkvæmt beiðni 
skólastjórnenda Glerárskóla. 
 
Fjáröflun 10. bekkjar 
Haldið var myndarlegt Bingó sama dag og fundur var. Góð mæting var á það. Einnig rætt 
kleinusalan á viðtalsdögum og árshátíðarkaffihlaðborð. 
 
Samtaka 
Fundur á morgun miðvikudaginn 12. febrúar eftir langa bið. Fulltrúar okkar mæta á fundinn. 



 
Vorhátíð 
Engin athugasemd kom frá stjórnendum né stigsstjórum vegna dagsetningar sem stjórn 
Foreldrafélagsins kom með á síðasta fundi. 
 
Næsti fundur ákveðinn 3. mars klukkan 19:30 
Fundi slitið klukkan 18:00 
 
 
 
Þriðji fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Þriðjudaginn 21. janúar 2025 klukkan 17:00 
 
Mætt: Bylgja, Baldur, Magnea, Anna E. og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Jólaföndur 
Búið að ganga frá öllum reikningum þar að lútandi 
 
Fjáröflun 10. bekkjar 
Sala á viðtalsdögum og Bingó 
 
Árshátíð 2025 
Beðið verður eftir óskum frá skólanum/starfsmönnum sem munu sennilega koma líkt og 
undanfarin ár 
 
Vorhátíð 2025 
Farið yfir hvað er til og hvað þarf að bæta við. Stjórn kom með tillöguna miðvikudaginn 28. maí 
frá klukkan 11:30-13:00. Frí er daginn eftir í skólanum. Brynja fær niðurstöðu frá stjórnendum og 
stigsstjórum um hvort þessi dagsetning sé samþykk 
 
Samtaka 
Enginn fundur hefur verið haldin þar síðan í október 2024 að sögn okkar stjórnarmanns sem 
situr þar. Einhverjar blikur á lofti að boðað verði fljótlega til fundar 
 
Önnur mál 
Rætt var skólaganga, skólastarfið, umhverfi skólans og fjárhagsáætlun meðal annars 
 
Næsti fundur ákveðinn 11. febrúar klukkan 17:00 
Fundi slitið klukkan 18:00 
 
 



Annar fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Mánudagur 7. október 2024 klukkan 19:30 
 
Mætt: Sveinbjörg, Bylgja, Magnea, Anna Karen, Baldur og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Jólaföndur 
Sveinbjörg heyrir í Moniku hjá Keramikloftinu fyrir daginn sen jólaföndursdagurinn verður 
laugardaginn 23. nóvember 2024.  
 
Nestisbox 
Verða afhent til 1. bekkjar nemenda fljótlega og ætlar Magnea að taka að sér að kaupa þau og 
koma með í skólann. 
 
Skólaráð 
Kjósa þarf nýjan ritarar og fulltrúa í Skólaráð 
 
Innheimta á árgjaldi. 
Bylgja ritari hefur nú þegar sent út greiðsluseðla fyrir árið. 
 
Aðalfundur 
Glærur komnar á heimasíðuna í ákveðinn tíma sem leyfi fékkst fyrir. 
 
Bekkjarráð 
Mörg eru komin vel á veg með skipulagninu, önnur þarf að ýta við. 
íþróttabúningar komnir í hús en það þarf að endursenda einhverja og fá aðrar stærðir að ósk 
íþróttakennara og einnig var okkur sendar rangar stærðir af sumu. 
 
Samtaka 
Mætingarpunktar samræmdir hjá bænum. 
Of lítið talað um grunnskólamál hjá Fræðslu- og lýðheilsuráði, leikskólamál yfirtaka flesta fundi. 
 
Jólaföndur  
Anna Karen útbýr auglýsingu fyrir föndrið. Brynja sendir svo út á forráðamenn í gegnum Mentor. 
Einnig ræddar ýmsar tillögur um framkvæmd og næstu ár í föndrinu. vöfflusala verður í höndum 
10. bekkinga og forráðamanna þeirra. 
 
Fjáröflun 10. bekkjar 
Velt fyrir sér hvernig er hægt að koma þeim til aðstoðar. Brynja og Sveinbjörg ætla að koma 
með tillögu til bekkjarráðsins.  
 
Stjórn  
Sveinbjörg ritari víkur úr stjórn tímabundið.  



Næsti fundur ákveðinn 21. janúar 2025 klukkan 17:00 þar sem jólaföndur verður næsti hittingur 
hjá stjórn. 
 
 
Aðalfundur Foreldrafélags Glerárskóla 
Mánudaginn 30. september 2024 klukkan 20:00 
 
Dagskrá:  
 

1. Erindi frá samfélagslögregluþjóni. 
2. Bylgja fer yfir ársreikninga síðasta skólaárs. 
3. Brynja fer yfir bekkjaráðin. 
4. Óskað eftir fólki í stjórn: Baldur Jóhann Björgvinsson bauð sig fram. 

 
Fundi slitið kl 21:10 
 
 
Fyrsti fundur stjórnar foreldrafélags Glerárskóla.  
Mánudagur 16. september 2024 klukkan 20:30 
Mætt: Sveinbjörg, Bylgja, Magnea, Anna Karen, og Brynja 
 
Umræðuefni: 
 
Búningamál 
Anna Karen og Magnea ganga í að þetta komi sem fyrst norður. 
 
Foreldrafélagsgjöld 
Verða rukkuð sem fyrst. 
 
Bekkjarráð 
Fulltrúar komnir í alla bekki nema einn. Brynja ritari sendir póst. 
 
Aðalfundur 
Stefnum á þriðjudag 1. oktober kl 19:30. Höfum 8. október til vara. 
Kaffihlaðborð frá 10. bekk (fjáröflun) 
Fræðsluerindi - finna það sem fyrst- Anna Karen tekur það að sér. 
 
Fjármálin 
Voru rædd ítarlega, ásamt beiðni frá skólanum um kaup á einum hlut.  
Bylgja gjaldkeri fer í það mál. 
 
Næsti fundur ákveðinn 7. október  
Fundi slitið klukkan 21:30 


